
กสส.ยันธุรกิจสหกรณ์ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาปาล์มดิ่งลง 
ชี้ท าธุรกิจเป็นระบบช่วยป้องกันปัญหาได้ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยันสหกรณ์ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคา ปาล์มน้ ามันตกต่ า เนื่องจาก การน าเข้า
น้ ามันปาล์ม ในล็อต 2 ชี้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ เป็นระบบ  ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก ช่วยป้องกันปัญหาได้ 
พร้อมเน้นย้ ายินดใีห้ความร่วมมือทุกหน่วยงานในการส่งเสริมขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มในพื้นที่สหกรณ์นิคมสหกรณ์  
 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้้ามันแห่งชาติ  
มีมติอนุมัติให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้น้าเข้าน้้ามันปาล์มล็อต  2 จ้านวน 120,000 ตัน ส่งผลให้ราคาผ ลปาล์ม
ภายในประเทศตกลง 3-4 บาท/ก.ก.ว่า เร่ืองกรณีผลผลิตปาล์มน้้ามัน สหกรณ์ได้มีส่วนเข้าไปด้าเนินการอยู่ 2 เร่ือง คือ 
เร่ืองของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม กับการขยายพื้นที่ปลูกในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อที่จะรองรับ
การก่อสร้างโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม ซึ่งขณะนี้โรงงานปาล์มของสหกรณ์ ทั้งที่จังหวัดกระบี่ หรือที่ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ที่ก้าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อขยายก้าลังการผลิต ทั้ง 2 โรงงานได้ท้าธุรกิจปกติ ไม่มีธุรกิจเก็งก้าไร หรือมีการกักตุน 
เพราะส่วนใหญ่ผลผลิตที่รับซื้อจากสมาชิกเข้าในยังโรงงานของสหกรณ์  เป็นการซื้อขายในระบบปกติ เมื่อซื้อมาแล้วก็
ต้องจ่ายเงินให้กับสมาชิกตามก้าหนดระยะเวลาของการก้าหนดช้าระเงิน เท่าที่ติดตามดูสถานการณ์ขณะนี้ สหกรณ์ไม่ได้
รับผลกระทบ และไม่ได้เข้าไปด้าเนินการลักษณะกักตุน เพราะจากผลการด้าเนินงานที่จังหวัดกระบี่ ปีที่แล้วมีก้าไร
พอสมควร และก้าลังมีการขยายโรงงานที่สอง เหมือนกับที่ท่าแซะ ที่มีการขยายโรงงานที่สองไปแล้ว  

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ราคาปาล์มน้้ามันที่ทางรัฐบาลได้ประกาศราคา 7 บาท               
เป็นราคาที่สมเหตุสมผล ท้าให้สมาชิกสหกรณ์อยู่ได้ สามารถที่จะท้าธุรกิจแข่งกับธุรกิจเอกชนได้ เช่น ที่จังหวัดกระบี่  
ได้มีการซื้อปาล์มในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ประมาณ 10% ขณะเดียวกันเมื่อจ้าหน่า ยเราสามารถจ้าหน่ายได้เร็ว      
จึงช่วย คืนทุนได้เร็ว และเกิดผล ก้าไร  และเมื่อจัด สรรก้าไร คืนให้กับสมาชิกแล้ว ยังมีก้าไร เหลืออีก เป็น 100 ล้านบาท            
จึงคิดว่า ด้วยหลักการจัดการสหกรณ์ท้าให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยให้มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกเป็นหลัก 
ไม่ไปท้าธุรกิจนอกเหนือความรับผิดชอบ ยกเว้นมีก้าลังการผลิตเหลือจึงจะรับปาล์มจากข้องนอกเข้ ามา จะช่วยป้องกัน
ปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะยาว 

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส่วนการส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกปาล์มนั้น จริงๆ แล้วเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร 
ไม่ใช้หน้าที่หลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่หากมาใช้พื้นที่ของสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ กรมฯ ก็จะให้ความ
ช่วยเหลือเร่ืองการ วางระบบการ จัดการ   ซึ่งเร่ืองนี้ทางรัฐบาลอาจจะมอบหมายให้หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการวางแผน
บริหารจัดการเร่ืองของการขยายพื้นที่ ปลูกปาล์มน้้ามันใน สหกรณ์หรือนิคมสหกรณ์ โดยอาจจะร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน 
ในการปรับสภาพดิน กรมฯ ก็จะให้ความร่วมมือในการจัดการ ซึ่งกรมฯ เองคงไม่ ได้เป็นผู้น้าในการที่จะมีเป้าหมายจะ
เพียงหน่วยงานเดียว เน่ืองจากปาล์มน้้ามัน มีความเหมาะสมในหลายเร่ืองที่จะปลูกได้ในภาคใต้  และสามารถขยายตัวได้
เร็ว ขั้นตอนของปาล์มน้้ามันอาจจะต้องมีการลงทุนมากขึ้นในการปลูกปาล์ม และการขยายการปลูกปาล์ม ซึ่งเร่ืองนี้กรมฯ                 
จะเข้าไปดูแล อาจจะสนับสนุนเร่ืองเงินทุนกู้ยืม แก่สหกรณ์ในพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์ม  เพื่อลงทุนในการดูแลรักษาปาล์ม
น้้ามันให้มีคุณภาพ เพราะกรมฯ มีหน้าที่หลักคือ การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น 
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